
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  21 ตุลาคม  2565  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565   

วันที ่ 21  ตุลาคม  2565  เวลา  14.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 2 
3. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
4. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุรีภรณ์    เอ้ือไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายนรากร     นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
8. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
9. นายวสันต์     อ้ึงเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
10. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
11. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
12. นางนันทพร    สิริปัญจโชต ิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
13. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
14. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
15. นายธีระศักดิ ์  ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
16. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
17. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

18. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 
19. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
20. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
21. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
22. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
23. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
24. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
25. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
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26. ว่าที่ ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
27. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
28. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
29. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
30. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
31. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
32. นายหมวดเอกเนติพัฒน์  รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี - 
ผู้ลาประชุม 
1. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 1 
2. นายเดชศักดิ์  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
3. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
4. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 
5. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางภาคินัย  เฉลิมแสน (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายเจริญ  สิทธิ์ประภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายศราวุธ  คงเพชร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. พันเอก นายแพทย์ศิวพล  บุญรินทร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
10. นายธนิต  พันธ์หินกอง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
11. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
12. นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
13. นางสิริจรรยา    ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
14. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
15. นายนัฐศักดิ์  สิงห์จานุสงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
16. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
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17. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18. นายทรงศักดิ์    ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
19. น.ส.อภิสราวรรนธ ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
20. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
21. นายสฤษดิ์  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
22. นายธนภัทร    วันทาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
23. นางนฤมล  ขันประกอบ (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
24. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
25. นางเพ็ญศรี  เฉวียงหงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
26. นายพจน์    อาจหนองหว้า หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
27. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
28. นางสาวขวัญดาว วรนาม  รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
29. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
30. นายยุทธิวา  นาเมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
31. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
32. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
33. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
34. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
35. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ 
36. นายสัญญา  อัมพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
37. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
38. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
39. นายเสฎฐวุฒิ    ฝ่ายพลแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
40. นางลัดดาวัลย์ วินทะสมบัติ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
41. นางคำกอง  ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
42. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
43. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
44. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
45. นางสาวมุทิตา แตงจันทึก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
46. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
47. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
48. นาสาวสุรัสวด ี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
49. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
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50. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ เรียนเชิญครับ  
-  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2565 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด (ผ.ถ.6/1) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ไปแล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยไม่มีการลงมติ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนด 7 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 
2565 เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ลงชื่อ 
พรธิพา  ไชยรัตน์ นางพรธิพา  ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้  
ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านพลตำรวจเอกวิรุฬห์  พื้นแสน อดีตสมาชิกวุฒิสภาที่ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟัง 
การประชุมในวันนี้ ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ขออนุญาต
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เพ่ือเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้  
1. นายเจริญ  สิทธิ์ประภากุล เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 1  
2. นายพิสิษฐ์ศักดิ์  ไวนิยมพงศ์ เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 2  
3. นายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 3 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้  
1) นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2) นายศราวุธ  คงเพชร เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3) พลตำรวจตรีสิงห์ทอง  พลลา เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
4) พันเอก นายแพทย์ศิวพล  บุญรินทร์ เป็นที่ปรึกษานายก อบจ.ร้อยเอ็ด  
5) นายธนิต  พันธ์หินกอง เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ขออนุญาตให้ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พบปะและทักทายท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เชิญค่ะ 

รองนายกฯ (1) ขอบคุณท่านประธานสภานะครับ ผมชื่อเจริญ  สิทธิ์ประภากุล ทุกท่านคงรู้จักกันเป็นพื้นฐาน 
อยู่แล้วนะครับ เมื่อก่อนผมเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ วันนี้มีโอกาส
มาร่วมประชุมสภาครั้งแรกก็ดีใจนะครับ ในครั้งนี้ผมได้มาช่วยท่านนายกเพื่อบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้บรรลุตามเป้าหมายครับ ขอบคุณมากครับ 

รองนายกฯ (2) กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมพิสิษฐ์ศักดิ์  ไวนิยมพงศ์ วันนี้มีโอกาส
ได้มาเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ก่อนผมก็เป็นสมาชิกสภาที่อยู่ที่นี่ ก็มี 
แต่คนคุ้นเคย แค่สลับที่นั่ง ถ้ามีอะไรที่ให้ผมรับใช้หรือประสานงาน ก็จะทำหน้าที่เหมือนเดิมครับ 
ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ  

รองนายกฯ (3) สวัสดีครับ ผมนายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้ง 
ให้เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมก็มารับใช้นายก เพื่อรับใช้ประชาชน  
และบริหารให้ประชาชนมีความสุข ก็ขอฝากนโยบายนายกไว้ ณ ที่นี้ด้วยทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 3 ท่านนะคะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระ 
ที่ 2 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ 1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  

ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565  
2. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4  
ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
22 กันยายน 2565 เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมนะคะ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 กรุณา 
ยกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2565 กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2565  

มติที่ประชุม รับรอง  31       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ครั ้งที ่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื ่อวันที ่ 28 กันยายน 2565 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุมค่ะ 
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นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิก
เสนอแก้ไขรายงานการประชุม จะขอมติรับรองรายงานการประชุมนะคะ เชิญเลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุมค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงาน  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  

มติที่ประชุม รับรอง  31       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  การแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อสภาองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ขอเชิญค่ะ 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
มาตรา 35/4 วรรคหนึ่ง ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  วรรคสาม การประชุม 
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เพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย วรรคสี่ หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายใน
เจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางการปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาให้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว  วรรคหก คำแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้  
โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 123 
วรรคหนึ่ง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
เป็นเรื่องด่วน วรรคสอง เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติ 
ให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป ขอนำเรียนต่อท่ีประชุมสภาครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขานุการสภาที่ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนะคะ ต่อไปเชิญท่านนายกแถลงนโยบาย เรียนเชิญค่ะ 

นายกฯ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามที่ได้มีการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 บัดนี้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกระผม นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคแรก กำหนดให้ ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยไม่มีการลงมติ ดังนั้น กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอแถลง
นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้  นโยบายการบริหารการ
พัฒนา ได้กำหนดโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี /แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 /นโยบายรัฐบาล /ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด /ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ตลอดจนคำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้  
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1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคม สถาบันครอบครัว ชุมชน 
สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ 2. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากสาธารณภัย 
ทันต่อสถานการณ์ 3. สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสา และองค์กรต่าง ๆ 
สงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนกิจกรรม
บทบาทองค์กรภาคประชาชน สังคม และกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกตำบลให้เติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 4. ขับเคลื่อนกองทุนฟ้ืนฟูผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน 5. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(รพ.สต.) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเ สริมรักษา
สุขภาพ สุขอนามัย ของประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง  6. สนับสนุน และ
จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการป้องกัน รักษา การแจ้งเตือน การให้ความรู้แก่
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ในกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อร้ายแรง 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร และสิ่งแวดล้อม 1. ส่งสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพแรงงาน เพ่ิมทักษะ 
สร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส สนับสนุนอาชีพอิสระ ขับเคลื่อนแนวทางการสร้าง Soft power 
ระดับครัวเรือน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัด  
ให้เติบโต 2. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด สู่ตลาดโลก ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ และพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ส่งเสริมและพัฒนา  
การปศุสัตว์และการประมง 3. พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ สร้างระบบบริหารจัดการน้ำ ทั้งเพื่อใช้  
ในครัวเรือน เพื ่อการประกอบอาชีพ เพื ่อการเกษตร ก่อสร้างระบบชลประทาน ปรับปรุงน้ำ 
เพ่ือการผลิตประปาชุมชน ขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่นา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
และก่อสร้างระบบสำรองน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน 4. ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย  
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือทางการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โดยใช้พลังงานทดแทน 5. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการผลิต 
การแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ตลาดออนไลน์ 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี ในการพัฒนาทักษะและความรู้
ในการประกอบอาชีพ 6. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูรวม 
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด และอำเภอ 3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
คมนาคมขนส่ง 1. ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง การดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด 2. ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐาน ใช้งานได้นาน  3. พัฒนา
แหล่งน้ำสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ 
4. จัดหาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
รวดเร็ว เพียงพอ เป็นพื้นฐานต่อการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 5. บูรณาการการจัดวางผังเมือง และการจัดทำ 
ผังเมืองรวม เพื ่อพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดความเป็นระเบียบ สอดคล้องกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ความปลอดภัย และการดำเนินชีวิตของประชาชน 4. ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม
และประเพณี การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 
เป็นต้น ยกระดับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด  2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมให้สวยงาม พัฒนาบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เชื ่อมโยงโมเดลท่องเที่ยวที ่เป็น  
อัตลักษณ์ของจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู ้จักทั ่วประเทศ ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูล 
เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 3. สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาทักษะด้านกีฬา ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัด และก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ 4. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ชุมชน อำเภอ จังหวัด ยกระดับมาตรฐานกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนสู่ความเป็นอาชีพ  5. ส่งเสริม 
และสนับสนุน เชิดชูภูมิปัญญา อัตลักษณ์ ประเพณีอีสาน สร้าง Soft Power ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 5. นโยบายด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 1. พัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพ
และทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด   
2. ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นให้กับนักเรียน นักศึกษาในเขต
จังหวัด ส่งเสริม และสนับสนุนการขยายโอกาส และวางรากฐานทางการศึกษาของเด็กให้มีคุณภาพ 
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาการศึกษาแก่สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอน/
กิจกรรม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ ทักษะภาษา 
คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ดนตรี และอ่ืนๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วทั้งจังหวัด 4. ส่งเสริมการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในยุคของสังคมข้อมูล ข่าวสาร และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
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ประชาชนทั่วไป 5. อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ ่งเรือง  
เป็นสถาบันหลักในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ชุมชนและประชาชน ส่งเสริมการเผยแผ่
หลักธรรมและการปฏิบัติทางศาสนาทุกศาสนา 6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน มรดกวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์ให้คงอยู่คู่เมืองและชุมชนสืบไป สร้างวัฒนธรรมอันดีในชุมชนร่วมกันในพื้นที่เพื่อเป็น
ร้อยเอ็ดเมืองวัฒนธรรม 6. นโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 1. รณรงค์ปกป้อง
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความสมานฉันท์ 2. สนับสนุนกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื ่อตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจถึงความ
เชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 3. สนับสนุนความร่วมมือและการประสานงาน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในเขตจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคประชาชน เพื่อบูรณาการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การบริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักธรรมาภิบาล 5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาท
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับประชาชนในท้องถิ่น  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ภาคประชาคมท้องถิ่น ในการตรวจสอบติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกฯ 
ผู้ทรงเกียรติ ตลอดระยะเวลาที่กระผมดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จะมุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งสติปัญญา ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่
เพื่อให้การบริหาร การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป 

ประธานสภาฯ   ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 

นายกฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีภารกิจใหม่ที่เป็นเรื่องสำคัญคือการรับการถ่ายโอน
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราได้ตั้ง  
ที่ปรึกษา ท่านนายแพทย์ศิวพล  บุญรินทร์ ขออนุญาตให้ท่านที่ปรึกษาศิวพล ได้เล่ารายละเอียด
คร่าว ๆ ให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ ค่ะ 
ที่ปรึกษานายฯ (นายแพทย์ศิวพล) เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ ผมขออนุญาต 

นำเรียนเรื่องของการถ่ายโอน รพ.สต.มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในส่วนของจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับมาทั้งหมด 229 รพ.สต. ซึ่งเป็นหนึ่งใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะ MOU ในสัปดาห์
หน้านะครับ ในเรื่องของการถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีการเตรียมความพร้อม
ควบคู่กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือพร้อมในการบริการประชาชน ซึ่งท่านนายก
ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ เมื่อเช้าท่านบอกว่าเรื ่องนี้เป็นภารกิจใหม่มีความสำคัญและ
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เร่งด่วน ซึ่งอย่างอื่นก็เร่งด่วน แต่เรื่องนี้เร่งด่วนที่สุด ณ เวลานี้นะครับ เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ที่เราได้วิเคราะห์ดูหน้างานคือ เรื่องการบริการต้องมีความต่อเนื่อง ปัญหาหลักๆ 3 ประการ
ที่ทางเรารีบดำเนินการวิเคราะห์และแก้ไขคือ เรื่องการบริการมีบางพื้นที่ เนื่องจากความไม่ชัดเจน
ของงบประมาณ ทำให้ยังไม่มีงบประมาณลงไป รวมทั้งเกิดช่วงหนึ่งที่ยังไม่มีท่านนายกและเนื่องจาก
มีถ่ายโอนมาต่างกระทรวง ในเรื่องของการบริการมีการขาดยาบ้าง ขาเซ็ตทำแผล ขยะติดเชื้อ  
ทางท่านนายกกับทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้คุยกันแก้ปัญหาไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับ และเกิด
แนวทางปฏิบัติตอนนี้ก็ขอให้กลับมาทำเหมือนเดิม อันนี้คือปัญหาเรื่องการบริการ อีกปัญหาหนึ่ง
คือเรื่องบุคลากร มีหลาย รพ.สต.ที่เหลือบุคลากรแค่ 1 คน ประมาณ 27 – 28 แห่ง และประมาณ 
26 แห่ง ไม่มีพยาบาลที่จะดำเนินการ ในส่วนของการแก้ปัญหามีการเกลี่ยบุคลากรที่พร้อมจะ
ทำงาน อันที่ 2 คือ การหมุนเวียนกันไปช่วย อันที่ 3 คือ การทำเรื่องช่วยราชการ อันที่ 4 มีการโอน
รอบ 2 ซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินงานจะมีผลในปีงบประมาณ 2567 ส่วนที่ 3 คือเรื่องงบประมาณ
ที่จะมาใช้ในการขับเคลื่อน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการ
ของบประมาณมาส่วนหนึ่ง ในระดับ S M L นะครับ แต่อีกส่วนหนึ่งเงินงบประมาณจะมาจาก
กองทุน 30 บาท ซึ่งกองทุน 30 บาท หลักการก็คือจะได้อย่างน้อยเท่าเดิม ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วง  
ที่จะมีการปรับเปลี่ยนกัน ซึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับท่านนายกได้ร่วมมือกันว่า ปัญหา
ต่างๆ แนวทางต่างๆ ต้องเดินไปด้วยกันและหาทางออกร่วมกัน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้สร้างทีมวางโครงร่างพร้อมที่จะทำงานเพื่อตอบสนองต่อสภาวะที่ได้รับมาครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านสุนทรค่ะ 

นายสุนทร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ในวาระที่ท่านายกได้แถลงนโยบายต่อ
สภาในวันนี้ ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากพ่ีน้องประชาชนอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เห็นท่านนายกแถลงนโยบาย
ต่อสภาในวันนี้ทั้ง 6 ด้านก็ถือได้ว่าครอบคลุมในระดับหนึ่งในการที่จะนำพาจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้รับ
การพัฒนาในทุกๆ ด้าน ในขณะนี้ผมอยากเรียนกับท่านประธานสภาว่า ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ทั้ง 229 แห่ง ผมเองได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องข้าราชการที่
ได้รับการถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ในขณะนี้เกิดปัญหาขึ้นมาบ้างแล้ว โดยการเบิกจ่ายยา 
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพราะ รพ.สต. ไม่สามารถท่ีจะเบิกจากโรงพยาบาลในอำเภอได้แล้ว ก็ฝาก
ท่านนายกเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับ ส่วนทั้ง 6 ด้าน ผมเรียนกับท่านประธานนะครับว่า ถ้าเรา
สามารถที่จะทำได้ตามงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอยู่ ผมถือว่าพี่น้องประชาชน 
จะได้รับอานิสงค์อย่างท่วมท้น แต่ประเด็นหลักๆ ที่ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานในนโยบาย  
ที่ท่านนายกแถลงต่อสภา เช่น นโยบายข้อที่ 2 การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด  
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สู่ตลาดโลก ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่ปลูกข้าว
หอมมะลิ แต่ในอีกมุมหนึ่งถ้าเราจะส่งเสริม ผมเรียนกับท่านนายกว่า อย่างข้าวเหนียว ผมเอง  
มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลว่า จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  
แต่ท่านทราบไหมครับว่า ข้าวเหนียวนำเข้าจากต่างจังหวัดปีละหลายร้อยล้าน เฉพาะจังหวัด
ร้อยเอ็ดนะครับ อีกนโยบายหนึ่งอยากเรียนกับท่านประธานก็คือ นโยบายการคมนาคมขนส่ง ผมได้
มีโอกาสได้พูดต่อสภาแห่งนี้ครั้งหนึ่งว่า ในขณะนี้เส้นทางการขนส่งคือ รถโดยสารที่เป็นสายหลัก
จากสุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน ในขณะนี้ทราบว่าเป็นเอกชนเป็นผู้ได้รับการประมูล
เส้นทาง การวิ่งรถนั้นไม่ได้สม่ำเสมอ ถ้าไม่มีผู้โดยสารเลย เขาจะไม่วิ่งเลยนะครับรถตู้ แต่ในขณะที่
ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานก็คือว่า พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เขามีฐานะยากจนใช้การ
เดินทางโดยรถโดยสารลำบากมาก วันหนึ่งจะมาหาหมอ มาติดต่องานราชการอำเภอ นั่งรอรถ 3 
ชั่วโมง ไม่มีรถโดยสารหรอกครับ ถ้าทนไม่ได้ต้องไปจ้างรถ เหมารถมาติดต่องานอำเภอ ติดต่องาน
โรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับ จากฐานะที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วต้องมาเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายอีก  
เป็นประเด็นที่อยากจะเรียนกับท่านนายกนะครับ หลักๆ เลยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้าท่าน
สามารถทำได้ 2 ประเด็นแค่นั้นล่ะครับ ประเด็นหลักๆ คือการคมนาคมขนส่ง การทำถนนหนทาง
ของพี่น้องประชาชนคนจังหวัดร้อยเอ็ด ถ้าทำได้ ท่านนั่งในหัวใจประชาชน อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การ
เพิ่มน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในการทำการเกษตร 2 เรื่องนี้ครับ ผมคิดว่าอยากจะฝากกับท่าน
ประธานผ่านไปยังท่านนายกนะครับว่า ทำ 2 เรื่องนี้ได้ ท่านอยู่ในหัวใจพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดอย่าง
แน่นอนนะครับ ผมขอถือโอกาสอภิปรายนโยบายของท่านนายกเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่าน สจ.สุนทร ที่ได้ให้ข้อมูลปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็ น 
การคมนาคมและการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรต่อท่านนายกและคณะผู้บริหาร ซึ่งท่านนายกก็ได้
รับทราบปัญหาข้อมูล เรียนเชิญท่านนายกค่ะ 

นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอตอบข้อเสนอแนะของท่าน สจ.สุนทร  วงค์ศรีมี 
ด้วยความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ขอเรียนว่า โดยส่วนตัว
ของตัวกระผม ก่อนเข้ามารับตำแหน่งก็มีความกังวลกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะมันเป็นเรื่องใหม่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเรื่องใหม่ของการบริการสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชน เพราะ
ถ้าเกิดสะดุดหรือเกิดปัญหาผลกระทบก็จะเกิดกับพี่น้องประชาชน ผมจึงมีความตั้งใจในเรื่องนี้เป็น
อย่างมากในการที่จะวางโครงร่าง โครงข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดูแล รพ.สต.ใหด้ี
ที่สุดในช่วงเปลี่ยนถ่าย สิ่งที่ท่านได้สะท้อนการที่มีโรงพยาบลบางอำเภอที่ไม่ยอมจ่ายยาให้กับ รพ.
สต. ข้อมูลตรงนี้ผมก็พอทราบอยู่บ้าง แต่ได้มีการพูดคุยกับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ไปเรียบร้อยแล้วว่า จากนี้ไปก่อนที่เราจะเซ็น MOU การบริหาร การบริการในเรื่องต่างๆ ยังเป็น
เหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เราจะเซ็น MOU กัน ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ซึ ่งการบริการ 
ทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมครับ ก็ฝากท่าน สจ.สุนทร  วงค์ศรีมี สร้างความมั ่นใจให้กับทาง



14  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส่วนเรื่องถนนหนทางและการคมนาคมก็จะรับเอาไว้ไปดำเนินการ  
ในโอกาสต่อไปแล้วกันครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงข้อมูลที่ทางสมาชิกได้เสนอมา มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียน
เชิญค่ะ เชิญท่านดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณี เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในวาระที่ 3 เป็นการแถลงนโยบาย
ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ ่งต้องแสดงความยินดีกับทีมผู ้บริหาร 
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเพื่อทำหน้าที่บริหารจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา จากการ
แถลงนโยบายของท่านนายกทั้ง 6 ด้าน ถือว่าเกือบครอบคลุมทุกอย่าง ดิฉันขออนุญาตอภิปราย 
ในเรื่องสิ่งที่เรายังขาดตกบกพร่องไป จริงๆ แล้วในงบประมาณที่มีจำนวนจำกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด
ของเรา ถ้าเราจะทำทุกอย่างให้ครบทั้ง 6 ด้าน ครบ 100% คงจะเป็นไปได้ยากนะคะ ดิฉันอยาก
เสนอแนะว่า จริงๆ เราต้องมีเป้าหมายว่า ในแต่ละปีหรือแต่ละสมัยของเรา เราจะทำอะไรให้เป็น
เรื่องเด่น ตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญว่า ท่านนายกเองหากเข้ามาแล้วพ่ีน้องประชาชนจะจำได้ว่า ท่านนายก
ทำเรื่องใดไว้ให้เป็นหลักนะคะ แต่ในเรื่องทั่วไปเราคงจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อให้ครอบคลุม 
ในนโยบายเรื่องแรก นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข มีทั้งหมด 6 ข้อ ดิฉัน
อยากจะฝากข้อที่ 7 ไว้ คือเรื่องยาเสพติด ตรงนี้หากเป็นไปได้เราเองอาจจะเป็นองค์กรเล็กๆ ที่จะ
เข้าไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน เพราะตอนนี้เรื่องของยาเสพติดนั้นมีระบาดมากเหลือเกิน ราคาถูก
มาก แทบจะซื้อได้ง่ายๆ เลย เพราะฉะนั้นอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ เราสามารถช่วยเรื่องใดได้ อยากให้
ทางฝ่ายบริหารคิดกรอบในการช่วยเหลือ เพราะเยาวชน ผู้ใหญ่ที่เสพยาเสพติดแล้วคลั่งทำร้าย
ร่างกายคนในครอบครัว เราจะบริหารจัดการอย่างไรให้เป็นภาพรวมของจังหวัด เราจะเอาไปบำบัด
ยังไง ไม่ใช่ว่า จับไปสัก 2 วัน ก็ปล่อยมาเหมือนเดิม นำไปบำบัดแล้วเราไม่ได้ติดตามผล เรื่องนี้เป็น
เรื่องที่สำคัญมาก เพราะทุกคนในครอบครัวไม่อยากให้ติดยาเสพติดนะคะ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้
แล้ว ทางหน่วยงานราชการหรือแม้กระทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราจะเข้าไปช่วยเหลือ
อย่างไร เป็นการเสนอแนะหรือว่าให้ความช่วยเหลือ ไม่ว ่าจะเป็นกับตำรวจ กับทางอำเภอ  
กับทางหมู่บ้าน ดิฉันอยากจะฝากไว้นะคะ และนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
จากข้อ 2.3 ท่านได้แจ้งไว้ในการแถลงนโยบายคือ พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ สร้างระบบบริหาร
จัดการน้ำ ทั้งเพื่อใช้ในครัวเรือน เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการเกษตร ตรงนี้ดิฉันอยากฝากไว้ 
ช่วงนี้เห็นข่าวทางโซเซียลท่านนายกก็ลงพื้นที่เอง ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่   
ที่มาลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ ท้ายทีสุ่ดแล้วเราก็ท่วมเหมือนเดิม จากอำเภอจังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง 
มาอำเภอเสลภูมิ มันเหมือนกับว่า ฝนไม่ได้ตกแต่ว่าน้ำก็มาประจำ ดิฉันอยากจะฝากว่า เราจะทำ
แก้มลิงเพิ่มหรือว่าทำฝายทดน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ เพื่อเป็นการรับน้ำในช่วงหน้าฝน ไม่ให้เกิดการ
ท่วมอีกนะคะ ตอนนี้ฝนไม่ได้ตกแต่อำเภอโพนทรายก็ยังท่วม และเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็น 
เรื ่องใหญ่ที่อาจจะนอกเหนืออำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา แต่ว่าอยากจะฝาก  
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ท่านประธานผ่านไปยังท่านผู ้บริหารว่า หากท่านมีโอกาสคุยกับผู ้หลักผู้ใหญ่ในการทำแก้มลิง 
เพื่อทดน้ำไว้ พอถึงหน้าแล้งทางอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดีก็แล้งนะคะ ตอนนี้
ไม่ท่วมแต่พอหน้าแล้ง แล้งแน่นอนนค่ะ ตรงนี้อยากจะฝากไว้ว่า เราจะบริหารจัดการน้ำอย่างไร  
เพื่อในอนาคตให้เกิดน้ำท่วมน้อยที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้บริหารจัดการให้แล้วเสร็จภาย ใน 4 ปีของ 
ท่านนายกค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่าน สจ.ดาราณี ที่ได้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาน้ำท่วม เชิญท่านนายก
ค่ะ 

นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบคุณท่าน สจ.ดาราณี นะครับ ด้วยผมเข้ามา
ในช่วงใช้คำว่า ช่วงที่มีการผ่านข้อบัญญัติไปเรียบร้อยแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างท่านเสนอมาอยากให้
แก้ไขปัญหา ผมก็คงพยายามที่จะดำเนินการเอาปัญหาเร่งด่วนมาดู เพราะตอนนี้เท่าที่ผมทราบ  
เรายังมีงบกลางเหลืออยู่แค่ 22 ล้านบาท ก็คงจะใช้ 22 ล้านบาท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก้ปัญหา
เร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนเรื่องยาเสพติด ท่านก็เห็นตรงกันกับผมครับ ผมเองเป็นคนที่มี
ความรู ้สึกว่า ยาเสพติดเป็นปัญหากับสังคม ลูกหลาน เยาวนชนเรา ผมถึงตั ้งที ่ปรึกษามาคือ  
ท่านพลตำรวจตรีสิงห์ทอง  พลลา ซึ่งท่านมีความชำนาญ มีประสบการณ์การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
มา ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม มีคนเคยเสนอผมบอกว่าอยากแก้ไขปัญหาของร้อยเอ็ดทั้งระบบ 
แม้แต่ที่โพนทองและหนองพอกเสนอบอกว่า ควรจะทำอ่างพลวง แต่ผมดูแล้วงบประมาณที่จะใช้
ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินศักยภาพที่ อบจ.จะทำภายใน 4 ปี ถ้าโอกาสข้างหน้าเราได้
งบประมาณเยอะๆ ก็ไม่แน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาที่โพนทองและหนองพอก โดยใช้เป็น
อ่างพลวง ผมได้ดูรายละเอียดนิดหนึ่ง ก็จะแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกนะคะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านอนุชิตค่ะ 
นายอนุชิต ท่านประธานที่เคารพ กระผมนายอนุชิต  ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ในเบื้องต้นในระเบียบวาระที่ท่านนายกได้แถลงนโยบายต่อสภา ซึ่งนโยบาย
ของท่านนายกนั้น จะเป็นสัญญาประชาคมต่อสภาว่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ที่ท่านดำรงตำแหน่ง
นั้นจะได้ดำเนินการติดตามนโยบาย แต่เบื้องต้นนั้น ผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด 301,188 คะแนน ภายใต้คะแนนอันล้น
หลามนั้น ก็เป็นความคาดหวังของประชาชนที่อยากจะเห็นการใช้งบประมาณบริหารราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของท่านนายก ประการสำคัญที่สุดก็คือ ท่านจะต้องบริหาร
ความคาดหวังของพ่ีน้องประชาชน ง่ายๆ บ่าทั้ง 2 ข้างแบกรับความหวังคนทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด นี่คือ
สิ่งที่อยากให้กำลังใจท่าน ในวันนี้ท่านได้แถลงนโยบาย 6 ด้าน ซึ่งก็เป็นไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่
และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สามารถที่จะดำเนินการได้ ผมไม่คงรายละเอียด 
นะครับว่า ทั ้ง 6 ด้านนั ้น หลายท่านก็บอกว่าครอบคุลม ซึ ่งก็เป็นบทบาทหน้าที ่ที ่ดำเนินการ
ครอบคลุม เมื่อสักครู่ท่านนายกก็ได้กรุณาเรียนแล้วเรื่องข้อห่วงใย ซึ่งท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายไป 
ระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางโรงพยาบาลกับทาง รพ.สต.ถึงปัญหาและแนวทาง
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ในการดำเนินการแก้ไข ก็เห็นว่าหลายส่วนก็พยายามกันอยู่ สาธารณสุขจังหวัดเองหรือกระทรวง
สาธารณสุขเองก็หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในช่วงระหว่างรอยต่อในการถ่ายโอน ซึ่งความพร้อม
ของ อบจ.ต้องยอมรับว่า รอบนี้ อบจ.เรามัน 100% แต่ก็เห็นความพยายามเห็นความตั้งใจของฝ่าย
บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกได้ตั้งคุณหมอเมธี ในอดีตผมเคยไปหาท่าน ผมปวดเข่าไปหา
ท่าน แต่ท่านพูดไม่ค่อยถูกใจผมอย่างหนึ่ง บอกทำยังไงจะหายปวดเข่า ท่านบอกให้เลิกเตะฟุตบอล 
ท่านประธานครับสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือ ในขณะที่ท่านนายก ฝ่ายบริหารได้เข้ามาในรอบนี้ ท่านมา
ภายใต้ปัญหาที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบปัญหา ประการแรกเรื่องสาธารณสุข ประการที่สอง 
เรื ่องอุทกภัย เมื่อท่านเข้ามาในห้วงเวลานี้ ท่านก็จะได้เห็นศักยภาพของ อบจ.ร้อยเอ็ดของเรา  
ท่านจะได้เห็นความพร้อม ได้เห็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชน  
ได้เห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือของ อบจ.นั้นมีอะไรบ้างที่เพียงพอ มีอะไรบ้างที่ขาดหาย มีอะไรบ้างที่
ต้องดำเนินการ หลายหมู่บ้านที่ถูกตัดขาด ทราบว่า เรือท้องแบนของเรามี 7 ลำ และมีเครื่องที่ติด
เรืออยู่แค่ 2 เครื่อง สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่ง อยากให้ฝ่ายบริหารได้นำไปพิจารณา หรือ
เครื่องจักรรถแบคโฮที่เขาเรียกอะไร ที่เขาเรียกบุ้งเย้า เวลาไปขุดสระหรือไปดึงผักตบที่สะพาน ผมก็
เข้าใจว่า เรายังไม่มี เพราะฉะนั้นภายใต้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ ก็จะเป็นโอกาสของฝ่ายบริหารที่จะ
ได้หาแนวทางในการแก้ไข นโยบายที่ท่านแถลงต่อสภานั้น จะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่ 3 
ส่วน ประการแรกคือ องค์ประกอบของ อบจ.ร้อยเอ็ด เรามีฝ่ายบริหาร องค์ประกอบที่ 2 เรามีฝ่าย
ประจำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์ประกอบที่ 3 เรามีสภา ถ้า 3 ส่วนนี้เราได้ขับเคลื่อนผลักดัน
เดินไปพร้อมๆ กัน ฝ่ายบริหารมีธงที่ชัดเจน ฝ่ายประจำมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ให้กับพี่น้อง
ประชาชน ได้รับความเห็นชอบ ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสภา ผมว่าภารกิจที่ท่านได้แถลงต่อสภาก็
จะประสบความสำเร็จ มีนโยบายหนึ่งที่ผมอยากจะฝากให้ท่านเพิ่มเติม เพราะว่าผมก็ได้ติดตามฟังที่
ท่านได้ไปพูดอยู่ในหลายเวทีคือการสร้าง Smart อบจ. หรือการสร้างความร่วมมือในทางการบริหาร
การมีส่วนร่วมของประชาชน กำหนดสร้างแอพพลิเคชั่น ซึ่งก็แล้วแต่ว่าท่านใช้ชื่ออะไร แต่อย่างคณะ
ของพวกผม เคยใช้ เราใช้แอพพลิเคชั่น ฟ้องดู ก็คือรับเอาปัญหาเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชน
เข้าสู่แอพพลิเคชั่น เหมือนลักษณะไลน์ที่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งเป็นกลุ่มและสาธารณะทั่วไป 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ที่ไหน ไม่ต้องเข้ามา อบจ. กดไปที่แอพพลิเคชั่นที่ว่า ผ่านเข้า
ห้องปฏิบัติการรายงาน ท่านนายกก็สามารถเชื่อมต่อได้ ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขา 
ข้าราชการเราทุกคนเข้าเห็นปัญหา เสร็จแล้วมีคณะทำงานประมวลและแจ้งไปยังกองต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อันไหนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบจ. เกี่ยวกับกองไหนฝ่ายไหน ก็ได้รับทราบปัญหา 
อันที่ไม่เกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น ก็ส่งไปที่ส่วนราชการอื่น พี่น้องประชาชนเขาก็จะ
เห็นว่า ความเคลื่อนไหวว่าเรื่องนี้ได้รับแล้ว อบจ.ได้รับแล้วดำเนินการถึงขั้นไหน เหมือนลักษณะ  
ที่ไปส่งของ ที่เราติดตามว่า ของอยู่ที่ไหน อยู่ในกระบวนการเข้าศูนย์แล้ว อยู่ที่จุดจ่ายแล้วพี่น้อง
ประชาชนก็จะได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ในการทำงานของ อบจ.ไปพร้อมๆ กัน ท่านประธานที่เคารพ
ครับ สิ่งที่อยากจะฝากก็เป็น 3 เรื่อง สุดท้ายก็ให้กำลังใจท่านนายกและคณะในการทำงาน 4 ปี  
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ของท่าน แต่ว่าพวกเราสภาชุดนี้ก็จะมีโอกาสทำงานกับท่าน 2 ปี 2 เดือน เป็นอย่างน้อย ถ้าเกิด  
บางท่านอาจจะไปสนามใหญ่ ก็หวังว่า หลังจาก 2 ปี 2 เดือนแล้ว พวกเราจะได้กลับมาร่วมกับนายก
จนครบวาระอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่าน สจ.อนุชิต เรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตอบข้อเสนอของท่านอนุชิต  

ภาระเวช ผมทราบดีครับว่า ผมเข้ามาจากการเลือกตั้งบนความคาดหวังของพี่น้องประชาชน  
ในการเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา หลังจากที่การเลือกตั้งเข้ามาแล้ว  
ก็ยอมรับว่า มีภาระหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้คำว่า หนักมาก อย่างเช่น กรณีท่ีเกิดอุทกภัยในจังหวัด
ร้อยเอ็ดในปีนี้ถือว่า หนักมาก และการรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หลายคนบอก
ผมว่า เข้ามาในช่วงที่รับเผือกร้อน แต่ผมถือว่าไม่ใช่เผือกร้อน แต่ผมถือว่า เป็นความโชคดีของผม 
เป็นความโชคดีท่ีจะได้มาใช้โอกาสตรงนี้ทำงานดูแลสุขภาพ ดูแลชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ขอเพียงแต่เราตั้งวางโครงสร้างให้มันดี การดูแลชีวิต ดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชนเป็นเรื่อง
สำคัญ นี่เป็นความโชคดีของผม โชคดีของผมได้มีโอกาสลงพ้ืนที่ในสถานที่ที่เกิดอุทกภัย ไปดูพ่ีน้อง
ประชาชนที่ประสบปัญหามีโอกาสได้ช่วยเหลือ ถือว่าเป็นความโชคดีของผมได้ไปเยียวยาพี่น้อง
ประชาชน ความคาดหวังทุกสิ่งก็จะต้องอาศัยความทุ่มเทของตัวผมเอง และความร่วมไม้ร่วมมือกับ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมทราบดีครับว่า พวกเรามาจากการเมือง มาจากพี่น้องประชาชน 
การเมืองการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์มีความรู้สึก มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว ช่วงการเลือกตั้ง 
หลายท่านก็ไม่ได้ช่วยผม หลายท่านก็ช่วยผม แต่การเลือกตั้งตอนนี้เสร็จสิ้นไป ผมมาทำหน้าที่เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมมีหน้าที่ทำงานร่วมกับพวกท่าน เอาปัญหาของพี่น้อง
ประชาชน เอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาช่วยกันทำงาน การแข่งขันในการเลือกตั้งก็
เป็นเรื่องปกติครับ แต่แข่งขันเลือกตั้งเสร็จก็ถือว่า จบ ตอนนี้ถามว่า ผมต้องอาศัยความร่วมไม้
ร่วมมือจากพวกท่านในการดูแลพี่น้องประชาชนขอให้การเลือกตั้งผ่านไป ต่อจากนี้ไปพวกเรามา
ช่วยกันครับ มาช่วยกันทำงาน ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกัน นั่นคือ ความคาดหวังของพี ่น้อง
ประชาชนอยากเห็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทำงานให้กับพี่น้องประชาชน ผมเชื่อว่า 
พวกเราถ้าทำงานร่วมกันแล้ว เราจะประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
และพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ในช่วงมีโอกาสลงไปดูพื้นที่น้ำท่วม ผมเห็นปัญหาหลายอย่าง 
เห็นเครื่องไม้เครื่องมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไม่เพียงพอ หลายที่น้ำท่วมประชาชน
เดินทางลำบากต้องการเรือท้องแบน อบจ.เรามีเรือท้องแบนแค่ 7 ลำ มีเครื่อง 2 เครื่อง แต่วันที่จะ
เอาไปใช้เครื่องหนึ่งไหม้ ตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียว ซึ่งเป็นปัญหาที่เราหาทางดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตต่อไป เรื่องถนนหนทางก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมได้รับเสียงสะท้อนมากจากพี่น้อง
ประชาชน ได้รับเสียงสะท้อนจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่า ถนนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราพัง
เสียหายเป็นจำนวนมาก ผมสอบถามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อุดรธานีเขามีชุดซ่อมถนน 8 
ชุด แต่ของเรามีไม่กี่ชุดเอง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องถนนหนทางที่มันพังเสียหาย นี่คือ
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ปัญหาที่ผมลงไปพื้นที่และประสบมา จากนี้ไปก็คงร่วมมือร่วมใจกันและก็รับฟังข้อเสนอแนะจาก
พวกท่าน หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผมเชื่อว่าพวกเราทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชน ผมก็จะทำงานกับพวกท่าน ผมแน่ใจว่า ไม่ว่าท่านทำงานกับประชาชนแล้ว ไม่ว่า 
การเลือกตั้งครั้งไหน โอกาสที่ท่านจะได้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมี
เหมือนเดิม เพราะการทำงานของพวกท่านเพ่ือดูแลพี่น้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกท่ีได้ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภาได้เสนอแนะเข้ามานะคะ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านคำสีค่ะ 

นายคำสี เรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร นำโดยท่าน 
เศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ ในวาระที่ 3 เรื่องการแถลงนโยบายของท่านนายก ก่อนอื่นผมต้องขอแสดง
ความยินดีกับท่านนายก ท่านเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ และคณะที่ได้มาบริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด นำพาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไปในทิศทางที่ดีและความ
เจริญรุ่งเรื่อง กระผมคำสี  สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 
อำเภอจตุรพักตรพิมาน ก็พร้อมนะครับ พร้อมที่จะทำงานตามหน้าที่และบทบาทในการทำงานคู่กับ
สนับสนุนท่านคณะผู้บริหารนะครับ สำหรับความห่วงใยที่ผมห่วงใยเป็นอันดับหนึ่งคือ การถ่ายโอน 
รพ.สต. ซึ่งท่านนายกท่านก็ได้อธิบายมาพอสมควร สำหรับข้อห่วงใยที่ผมห่วงคือ ไปรับทราบเรื่อง
ห่วงใยของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เรื่องการกำจัดขยะติดเชื้อครับ เรื่องเร่งด่วนครับท่านประธานฝากทาง
คณะผู้บริหารด้วยนะครับ การจัดสรรเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ และบุคลากรที่ไม่เพียงพอ
ครับ และความชัดเจนในการเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการ ก็เป็นห่วงว่า พวกที่จ้างเหมาจะได้เงินเดือน
หรือเปล่าเดือนนี้ ขอฝากคณะผู้บริหารผ่านท่านประธานสภานะครับ เป็นเรื่องเร่งด่วน ห่วงใยมากๆ 
เลยครับ ถาม รพ.สต.บางแห่งก็เรื่องยา เวชภัณฑ์จะใช้ได้ประมาณ 10 กว่าวันก็หมดแล้ว นี่ เป็น
เรื่องท่ีน่าห่วงใยครับ และเรื่องการแถลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผมก็อยากฝากท่านประธานไปยัง
คณะผู้บริหารเรื่องตั้งโรงงานกำจัดขยะโดยเอกชนลงทุน ก็ฝากด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นความหวัง
ที่จะกำจัดขยะได้มาก เพราะเขตตำบลหัวช้าง ตำบลจุตรพักตรพิมาน ขยะเยอะมากขึ้นทุกๆ ปี 
เพราะว่า พี่น้องประชาชนใช้สอยขยะแบบสุรุ่ยสุร่าย ทุกวันนี้การไปตลาดก็ยังอาศัยถุงพลาสติก 
การดื่มน้ำไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วครับ สมัยก่อนเรายังใช้โอ่ง ใช้ที่รองน้ำ ทุกวันนี้ใช้ขวดบรรจุ มันก็
เลยขยะเยอะ อันนี้ก็ฝากท่านประธานไปหาคณะผู้บริหารนะครับ เรื่องการตั้งโรงงานกำจัดขยะครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่าน สจ.คำสี เรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตอบข้อห่วงใยของท่านคำสี  

สืบเมืองซ้าย เกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่เป็นห่วงเกี่ยวกับลูกจ้างจ้างเหมา ตามปกติ  
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแต่ละที่เขามีเงินบำรุงที่อยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แต่เราก็มี
ความห่วงใยอยู่ 8 ที่ ที่เขามีเงินบำรุงเหลือน้อย เนื่องจากว่ามีการใช้จ่ายไปก่อนหน้านี้นะครับ 3 ที่ 
มีเงินบำรุงไม่ถึง 10,000 บาท อีก 5 ที่ มีเงินบำรุงอยู่ระหว่าง 10,000 – 50,000 บาท ซึ่งตรงนี้ก็จะ
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เป็นปัญหาซึ่งเป็นความห่วงใยของคณะของเราที่ทำงานกันอยู่ แต่ว่าเราก็จะแก้ปัญหาโดยการ  
คีย์ข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม และทาง สปสช.เขาจะโอนเงินมาวันที่ 15 พฤศจิกายน  
ซึ่งทางนายแพทย์ศิวพลท่านก็ดูเรื่องนี้อยู่นะครับ คือถ้าหลังจาก 15 พฤศจิกายน เราก็จะมีเงินโอน
เข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื ่อแก้ไขปัญหาเรื ่องนี ้อยู ่แล้ว ส่วนเรื ่อง โรงงานกำจัดขยะ  
ขออนุญาตเรียนพวกท่านอย่างนี้ว่า หลังจากผลการเลือกตั้งออกมา ก็มีการติดต่อมาอยากให้ผม 
ไปดูที่โรงงาน ผมก็เลยขออนุญาตว่า อย่าพึ่งรอให้ผมแถลงนโยบายก่อน แล้วจะขออนุญาตไปดู  
เผื่อสมาชิกท่านใดสนใจอยากไปดูก็จะเชิญชวนไปด้วยกัน ตัวผมเองก็จะขออนุญาตไปดูก่อนทราบ
ข่าวว่า พวกท่านบางคนได้มีโอกาสไปดูแล้ว จะไปวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งและชวนท่านอีกครั้งหนึ่ง  
เป็นเรื่องดีครับเรื่องการกำจัดขยะ เห็นด้วยครับ  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกนะคะ ในส่วนของวาระการแถลงนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียเชิญค่ะ สมาชิกหลายๆ ท่านได้
อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ในระเบียบวาระการแถลงนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดถือว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รับทราบนะคะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  อ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านวสกมลค่ะ 
น.ส.วสกมล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร  

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล  อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเชียงขวัญ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกและท่าน
ผู้บริหารทุกท่าน ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ความอบอุ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ 
อาจจะมี สจ.หน้าใหม่ๆ หลายคน ตัวดิฉันเองก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านนายกด้วยนะคะ ขออาศัย
วาระอ่ืนๆ แจ้งความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนแถบลุ่มแม่น้ำชี หนักเหมือนกันค่ะท่านนายกปีนี้
ถึงฝนจะตกที่บ้านเราไม่หนัก แต่ว่าพ่ีน้องประชาชนแถบลุ่มน้ำชีตั้งแต่อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ 
เลยไปจนถึงอำเภอโพนทราย ได้รับน้ำมาจากทางเหนือเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพ่ีน้องประชาชน 
โดยเฉพาะอำเภอเชียงขวัญเอง มีพี่น้องประชาชนอยู่ฝั่งด้านนอกของพนังกั้นน้ำชีอยู่ 3 ตำบล ที่หนัก
สุดก็เป็นตำบลเชียงขวัญ จะเป็นบ้านคุยขนวน บ้านไผ่ล้อม ไปตลอดลำน้ำชี ตำบลพระธาตุก็จะ
กลายเป็นเกาะเลยนะคะ สัญจรทางรถยนต์ไม่ได้ คือ บ้านหนองแก่ง บุ่งคล้า วังปากบุ่งไล่ลงมา
ด้านล่างก็จะเป็นตำบลพลับพลา บ้านนหนองแก่ง วังเจริญ วังยาว ที่เป็นเกาะเหมือนกัน ยังไงก็ขอ
ฝากท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารให้พิจารณาเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะ 
ดิฉันขออนุญาตเรียนถามเรื่องกำหนดการว่า เราจะจัดสรรให้พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้าง เป็นการ
ให้กำลังใจ ขอบพระคุณมากค่ะ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่าน สจ.ประไพ  ศรีสัจจา ค่ะ 
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นายประไพ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย และกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านคณะที่ปรึกษานายกและเลขานุการ
นายก คณะผู้บริหารรุ่นของท่านนายกเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปกครอง นักวิชาการ หลายๆ ท่านนะครับ ที่สำคัญที่สุดก็คือ ท่านอดีต 
สมาชิกวุฒิสภา พลตำรวจเอกวิรุฬห์  พื้นแสน เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ในส่วนหนึ่งผมก็ดีใจกับท่าน
นายกวันนี้ได้มาแถลงนโยบายของการทำงานที่จะขับเคลื่อน พร้อมที่พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดไป
ด้วยกัน จากนโยบายของท่านรู้สึกว่าจะครอบคลุมไปทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด และทิศทางในการบริหาร
ต่างๆ ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้มองถึงจุดที่สำคัญของการขับเคลื่อนในการพัฒนา อย่างไร
ก็แล้วแต่สมาชิกสภาทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้กับท่านคณะผู้บริหารทุกท่านครับ ในส่วนตัวของผม
แล้ววันนี้ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร พ้ืนที่ของอำเภอโพนทราย
เป็นทะเลแล้วครับ มีน้ำท่วมเกษตรกรได้รับความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตรตั้งแต่วันที่ 15 
สิงหาคม พื้นที่ทางการเกษตรจากลำน้ำมูลอย่างเดียว หลังจากนั้นมีผลกระทบบ้านเรือนและที่อยู่
อาศัยของพี่น้องวันที่ 18 กันยายน เป็นต้นมา ที่หนักที่สุดวันที่ 13 -16 จนถึงวันนี้เมื่อเช้าประชุม 
ที่อำเภอลดลง 2 เซนติเมตร ถนนทุกสายปิดตายหมด ถนนสายเดียวที่ไปได้คือ สายจากสุวรรณภูมิ
ไปอำเภอโพนทราย เพียงสายเดียวเท่านั้น นอกนั้นท่วมหมด จะไปอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ไปอำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอพนมไพร อำเภอหนองฮี ก็ใช้เรือ ท่านที่จะไปศรีสะเกษก็ไป
หยุดที่อำเภอโพนทรายไปต่อไม่ได้ นี่คือความลำบากของพี่น้องประชาชนของอำเภอโพนทรายใน
ปัจจุบันนี้ ขออนุญาตกราบเรียนว่า เมื่อเช้าหลังจากที่ประชุมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการท้องที่ 
ท้องถิ่น ได้รับทราบว่า มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งหมด 10,100 ไร่  ยังสำรวจไม่
ครบนะครับ บ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด 3,323 ครัวเรือน ได้มีการอพยพพี่น้องประชาชนมาที่
ศูนย์พักพิงที ่สูง ส่วนราชการทุกภาคส่วน แม้ว่าจะเป็นที ่ว ่าการอำเภอ เกษตรอำเภอ สถานี
ตำรวจภูธร โรงเรียน ที่อยู่ในที่สูงอพยพพ่ีน้องประชาชนที่มีผลกระทบเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่เป็นศูนย์พัก
พิง ปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ สัตว์เลี้ยง วัวควาย ต้องอพยพมาอยู่ในที่สูง ขอบคุณท่านนายก 
เมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึน ท่านนายกลงพ้ืนที่เลยครับ ต้องกราบขอบพระคุณท่าน 2 ครั้ง ครั้งแรกถนน
พอไปได้ ครั้งที่ 2 ปิดตายเลยครับ ขอบคุณท่านประธานสภา ท่านก็ไปบ่อยนะครับ ถนนปิดตาย
ลำบากมาก ขณะนี้ถนนไปได้แค่ 1 สายเท่านั้น นอกนั้นปิดหมดครับ เป็นเมืองปิด โดยเฉพาะมา
อำเภอสุวรรณภูมิและร้อยเอ็ดเท่านั้นนะครับ  ผมใคร่ขออนุญาตกราบเรียนว่า ความเสียหายต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นพี่น้องต่างจัวหวัด ต่างอำเภอ ต่างหน่วยงาน และทางจังหวัดเอง ตลอดจนทางกรมทาง
หน่วยเหนือก็ได้ไปให้กำลังใจและไปเยียวยา ดูแลตลอด อำเภอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทุกภาคส่วนไป
หมด ให้ความร่วมมือกันและต้องขอบคุณพี่น้องในส่วนต่างๆ ของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทาง
ราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ความร่วมมือกันไปให้กำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนของเรา
ด้วยดีเสมอมา ผมใคร่ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า เมื่อมันมีปัญหา
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อย่างนี้สุดท้ายระยะนี้น้ำกำลังเริ่มลดลง พอน้ำลดลง ถ้ารอเวลาอีกถึง 20 วัน ผมถามผู้หลักผู้ใหญ่ 
ผู้อาวุโส คนแก่อายุ 90 ปีขึ้นไป ท่านบอกว่า ตั้งแต่เกิดมามีครั้งนี้หนักที่สุดของอำเภอโพนทราย 
หนักมากที่สุด ผมทำหน้าที่อยู่อำเภอโพนทรายหลายปี ก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ ปี 2521 ก็ธรรมดา  
ปี 2554  ก็ธรรมดา แต่ครั้งนี้มันเต็มไปเลยครับ กลายเป็นเกาะไปแล้วครับ การแก้ปัญหาฝากเรียน
ท่านประธานฝากไปยังท่านนายกและคณะผู้บริหารว่า การแก้ปัญหาหลังน้ำลด อำเภอโพนทรายจะ
มีแม่น้ำ 2 สาย สายหนึ่งคือลำน้ำมูลอยู่ทางทิศใต้ ไหลมาจากโคราช อีกสายหนึ่งคือลำน้ำเสียวทาง
ทิศเหนือ เมื่อน้ำสองสายมาบรรจบกันอยู่ที ่เลยโพนทรายไปประมาณ 5 กิโลเมตร เขาเรียกว่า  
บ้านดงแดง มาบรรจบกันทะลุกันก็เอ่อล้นท่วมลำน้ำมูลก่อน ค่อยมาเอ่อลำน้ำเสียวประกบกัน 
ผลผลิตของพ่ีน้องประชาชนหมดแล้วครับ เหลือประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ ท่วมลำน้ำมูลมาตั้งแต่
วันที ่ 12 สิงหาคม หมายถึงน้ำท่วมข้าวของพี่น้องประชาชน หลังน้ำลดในการแก้ไขปัญหา  
ขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารว่า หลังน้ำลดเราจะต้องดูแลให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชน
อย่างไรบ้าง ประการแรกสิ่งที่ต้องการมากที่สุด เดี๋ยวนี้พี่น้องไม่มีข้าวกินแล้ว ครับ ถุงยังชีพก็ดี  
แต่ให้ข้าวเยอะๆ เพราะน้ำท่วมไปหมดแล้วไม่มีข้าวมาประทังชีวิตตัวเอง ประการที่  2 คือหลังจาก
น้ำลดแล้วอยากได้พันธุ์ข้าวนาปรัง ให้พ่ีน้องได้เยียวยาตัวเอง ได้ทำนา และประการที่ 3 เมล็ดพันธุ์
พืชที่ปลูกระยะสั้น เพ่ือเป็นระบบเศรษฐกิจที่ดูแลเอาใจใส่ระยะประมาณ 1 - 2  เดือน สามารถเก็บ
ผลผลิตได้ นี่คือสิ่งที่ต้องการ สุดท้ายอีกส่วนหนึ่ง ฝากกราบเรียนท่านนายกว่า เรื่องถนนไม่ต้องพูด
ถึงหรอกครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนลาดยางของ อบจ.เราทุกสายเรียบร้อยหมด เพราะว่าน้ำท่วม 
กัดเซาะ กัดเซาะลาดยางไม่เหมือนคอนกรีต ไม่เหมือนลูกรัง ถนนลาดยางจะเป็นหลุมลึกเลย 
เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลในส่วนที่เป็นถนนของ อบจ.เรา ซึ่งในอำเภอโพนทรายมีทั้งหมด 8 สาย 
เป็นถนนของ อบจ.เรา ตอนนี้จมหมดทุกสายไปไม่ได้ทุกสาย มีถนนสายเดียวที่ไปได้คือ ถนนหลวง
แผ่นดินสุวรรณภูมิไปโพนทรายเท่านั้น ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกว่า เรื่องถนนก็เป็น
หัวใจหลักที่สำคัญ เราควรซ่อมแซมทันที วันนี้ผมก็ไปโพนทราย พอน้ำลดลง ทางหลวงแผ่นดินไป
เลยครับ หลุมไหนหลุมนั้น เสร็จแล้วครับซ่อมเสร็จแล้ว วันนี้ทางหลวงแผ่นดินสายนี้เสร็จแล้ว ไปได้
ไม่มีหลุมครับ ขอฝากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกว่า เราจะมีการประชุมในระดับ
อำเภอทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งท้องถิ่น ท้องที่จะประชุมร่วมกัน เขาถามผมว่า สจ.เราขออนุญาต
กราบเรียนผู้บริหารมาร่วมประชุมได้ไหม คือ สจ.ก็ประชุมได้ครับ แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ  
ในการใช้งบประมาณ เพราะฉะนั้นอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารไปร่วมในการ
ประชุมร่วมกับคณะทำงานแก้ปัญหาในสถานการณ์แบบนี้ ก็อยากจะฝากท่านนายกด้วยครับ  
ถ้าคณะผู้บริหารของเราไปร่วมประชุมจะได้ดูแลอะไรบ้าง จุดไหนบ้าง งบประมาณในส่วนไหน  
ที่พอจะตัดสินใจ ถ้า สจ.ไปแล้วตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับ ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เฉพาะอำเภอ  
โพนทราย ผมขอขยายร่วมครับทุกเขตของลำน้ำชีก็เหมือนกัน มีปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ต้องขอบคุณ
ท่านนายกที่ฉับไวให้ความสำคัญดูแลเอาใจใส่พื้นที่ที ่ประสบปัญหาด้วยความรวดเร็วและฉับไว 
โทรปุ๊บติดปั๊บส่งเรือท้องแบนไปแล้วอำเภอโพนทราย โทรปุ๊บติดปั๊บได้เรือจากจังหวัดอุดรธานี  
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ไปอีกแล้วครับ ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งครับ ที่ได้ดูแลเอาใจใส่ทุกพื้นที่ ก็ขอให้
ดูแลเสมอกันนะครับ ไม่ใช่เฉพาะโพนทราย แต่โพนทรายกลายเป็นเมืองบาดาลแล้วครับ ขอขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านประไพและท่านวสกมลนะคะ ที่ได้นำเรียนข้อมูลความเดือดร้อนให้ทางท่านนายกและ
คณะผู้บริหารได้รับทราบ ซึ่งท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหารรับทราบปัญหาเป็นอย่างดีนะคะ 
เพราะว่าท่านได้ลงพื้นที่ตลอดทุกวันนะคะ บางครั้งท่านก็ไปร่วมกับท่าน ส.ส. พวกเราทุกคนก็
ทราบนะคะ จากสิ่งที่ท่านประไพได้เสนอต่อที่ประชุมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะคะ พี่น้องประชาชน
อยู่ในพื้นท่ีเขตน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นอำเภอโพนทราย อำเภอเสลภูมิ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ 
อำเภอธวัชบุรีบางส่วน และอีกหลายที่นะคะ และในส่วนที่ท่านได้นำเรียนประธานสภา ท่านนายก
และคณะผู้บริหารในความเดือนร้อนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 10,100 ไร่ และครัวเรือน
จำนวน 3,300 กว่าครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน ในส่วนของ อบจ.เราจะมีการเยียวยาหรือ  
การช่วยเหลือในขณะน้ำท่วมและการเยียวยาหลังน้ำลด ซึ่งทางคณะผู้บริหารจะได้ดำเนินการ  
ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกได้นำเรียนในส่วนของการแก้ไขปัญหาให้กับพี ่น้องประชาชน  
เรียนเชิญค่ะ 

นายกฯ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สำหรับข้อห่วงใยข้อปัญหา
ของท่าน สจ.วสกมล และ สจ.ประไพ ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า ตั้งแต่ช่วงที่ผลการเลือกตั้งออกมา  
ผมลงพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุกทกภัยหลายพื้นที่และได้รับโทรศัพท์จากท่าน สจ.วสกมล หลายครั้ ง 
อยากให้ไปดูพื้นที่ อยากให้ไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต้องขอชื่นชมในการทำหน้าที่  
ในการดูแลพี่น้องประชาชน หลายพื้นที่ที่ท่าน สจ.วสกมล ท่านบอกไป ผมได้ลงพื้นที่ไปดูแล้ว  
และในบางส่วนก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไปบ้าง บางส่วนที่กำลังดำเนินการเดี๋ยว จะ
ประสานงานแจ้งให้ท่าน สจ.วสกมล ได้รับทราบ อย่างเช่น ที่ตำบลพลับพลาที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนำรถไปให้พี่น้องประชาชนไปเกี่ยวหญ้าให้กับพี่น้องที่ประสบปัญหาและเราจะมีตาราง
แล้วจะส่งมอบให้กับท่านดูว่าวันไหนที่เราจะเดินทางไปพาพ่ีน้องประชาชนไปเกี่ยวหญ้า ส่วนวันที่ 24 
เราจะไปมอบถุงยังชีพที่อำเภอเชียงขวัญเดี๋ยวจะกำหนดเวลา ส่วนของท่านประไพ ศรีสัจจา ต้องใช้
คำว่า ให้กำลังใจนะครับ หนักมากอำเภอโพนทรายเที่ยวนี้ หลายคนเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคย
เจอปัญหาน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อน ผมเองได้ลงพื้นที่ไป 2 ครั้ง ไปครั้งแรกไปพร้อมกับท่าน ส.ส. 
จิราพร  สินธุไพร ไปครั้งที่ 2 ก็นำถุงยังชีพจากสมาคม อบจ. ไปมอบ แต่ตอนนี้ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราได้เตรียมถุงยังชีพเอาไว้ ส่วนพ้ืนที่ตรงไหนที่เราได้รับข้อมูลความเสียหาย
มาเราก็จะไปมอบโดยการแจ้งให้กับท่านสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ ได้รับทราบและไปร่วมมอบด้วยกัน 
ส่วนหลังจากน้ำลดแล้ววิธีการที่จะไปแก้ไขปัญหาไปเยียวยาเดี๋ยวมาหารือกันว่า ตรงไหนที่เป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยียวยา  
พี่น้องประชาชนเราก็พร้อมจะทำอย่างเต็มที ่ก็ฝากพี่ประไพช่ วยมาหารือกันอีกครั ้งหนึ ่งครับ 
ขอบคุณมากครับ 



  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  |  23 

 

ประธานสภาฯ เชิญท่าน สจ.บุญเลิศ  อุดหนุน ค่ะ 
นายบุญเลิศ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมบุญเลิศ อุดหนุน สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย เขต 3 ครับ วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ 
ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะท่านนายกพร้อมด้วยคณะที่ได้แถลงนโยบายและได้เข้ามาทำงานเต็มรูปแบบ 
ซึ่งที่ผ่านมาเราประสบปัญหามากมายอย่างที่หลาย ๆ ท่าน ได้อภิปรายไป แต่ตรงนั้นส่วนตัวผมเอง
ก็พยายามบอกชาวบ้านว่า ท่านนายกท่านยังไม่แถลงนโยบายบางทีอำนาจบางอย่างก็อาจจะทำได้ 
ไม่สมบูรณ์ แต่ก็น่าเห็นใจโดยเฉพาะพี่น้องทางโพนทราย อย่างพี่ประไพและพี่น้องที่อยู่ในลุ่มน้ำชี
ทั้งหลายก็ได้รับความเสียหายมาก โดยเฉพาะเขื่อนลำตะคองที่ปล่อยน้ำมาก็ทำให้ส่งผลกระทบ
แม้แต่ถนนสายร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ก็ยังสาหัสอยู่ เพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ได้ขอมากับทาง อบจ. 
เท่าไหร่ ก็มีการขอกระสอบมาบ้าง ก็ได้รับการสนับสนุนไปบ้างก็พอที่จะช่วยเหลือแต่ส่วนมากก็คือ
น้ำมันท่วมแล้ว แต่ก็ได้ใช้ประโยชน์บางส่วน ของอำเภอเกษตรวิสัยก็เสียหายมากเหมือนกัน  
เกษตรวิสัย มีทั้งหมด 13 ตำบล เสียหาย 11 ตำบล พี่น้องที่ ได้รับความเสียหายก็คือ 2,461 ราย 
และพื้นที่การเกษตร พื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิเสียหายทั้งหมด 42,569 ไร่ และมีบ่อปลา 265 บ่อ  
ที่น้ำท่วมเสียหาย นั่นก็คือประมวลโดยภาพรวมของพ้ืนที่เกษตรวิสัย เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ไม่ต่าง
จากโพนทราย ก็คือถนนหนทางหลังจากน้ำลดก็เป็นปัญหาที่หนัก แล้วยิ่งท่านนายกบอกมีเงินยี่สิบ
กว่าล้านสำหรับงบกลางในการให้ท่านนายกบริหารก็หนักเหมือนกันว่าเราจะทำอย่างไร เพราะฉะนั้น 
การประสานงานการอาศัยภาคีเครือข่ายกับท้องถิ่นในระดับพื้นที่ผมก็ยังมองว่าก็ยังเป็นปัญหากย็ัง
เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกัน โดยเฉพาะเราเป็น อบจ. ท้องถิ่นระดับบน ทำอย่างไรเราจะลงไป  
เติมเต็มไปช่วยกับท้องถิ่นในระดับล่างก็คงต้องอาศัยท่านนายก เพราะว่าความคาดหวังของพี่น้อง
ประชาชนเยอะ นี่ก็คือเรื่องของน้ำ เรื่องของอุทกภัย เรื่องของโครงข่ายคมนาคมที่เป็นโครงข่ายของ 
อบจ. แต่ปัญหาก็คือว่าโครงข่ายของ อบจ. โดยเฉพาะในอำเภอเกษตรวิสัยมันมีไม่กี่เส้น ส่วนมาก  
จะเป็นสายทางของท้องถิ่นในระดับพื้นที่ แต่ด้วยความจำเป็นด้วยความเสียหาย  บางทีท้องถิ่น 
ในระดับพ้ืนที่ก็ศักยภาพไม่พอในเรื่องงบประมาณ เขาก็ประสานมาที่ อบจ. ให้เราลงไปช่วยซ่อมแซม
ช่วยก่อสร้างให้ ซึ่งตัวผมเองก็ได้เสนอโครงการลงไปพัฒนาหลาย ๆ เส้นทาง ก็เป็นการบรรเทาได้ 
แต่ทีนี้พอมันได้รับความเสียหายเราก็บอกให้ท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยไปซ่อมให้หน่อย เขาก็บอกว่า ไม่ได้
เพราะว่าเป็นของ อบจ.แล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ของ อบจ. เป็นถนนของท้องถิ่น อบต. หรือเทศบาล 
แต่พอเราไปทำให้ปุ๊บ เวลาเราเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างให้เขาช่วยซ่อม เขาก็บอกว่ามันซ่อม
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ฝากทางท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกว่าเราจะทำ MOU กันอย่างไร
กับ อบต.กับเทศบาล เพ่ือที่จะให้เขาไปช่วยเติมเต็มเราบ้าง เพราะว่าเส้นหลัก ๆ เส้นยาว ๆ เราทำ
ให้แล้ว แต่เวลามันชำรุดเสียหายนิด ๆ หน่อย ๆ เขาก็อ้างว่ามันผิดระเบียบ เพราะฉะนั้นก็ฝาก  
ท่านประธานไปยังท่านนายกเจริญ นะครับ ช่วยดูด้วย อันนี้ส่วนที่หนึ่งนะครับ และส่วนที่สองเรื่อง
ของการโอน รพ.สต. คือพูดใจจริงผมเองผมก็เห็นประสบการณ์ อบจ. เราที่รับโอนโรงเรียนในสังกัด 
เข้ามาตั้งแต่แรก ๆ นะครับ ขนาด อบจ. เรารับโอนมาแค่ 3 โรงเรียนกับโรงเรียนกีฬาฯ กว่าจะ 
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เข้ารูปเข้ารอยก็ใช้เวลาเกือบ 3 ปี ทีนี ้ยิ ่งมาเป็น รพ.สต. โอนมาตูมเดียว 100% โดยเฉพาะ 
ที่ร้อยเอ็ดเราผมคิดว่ามันเหมือนกับระเบิดเวลาที่จะทิ้งทวนให้พวกเราหรือเปล่า จริง ๆ น่าจะค่อย
เป็นค่อยไป เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีปัญหาอยู่ แต่ว่าเท่าที่ท่านนายกท่านชี้แจงมาก็โอเคนะครับ ก็คงจะคอย
แก้ไขไปได้ เพียงแต่ว่าผมเองก็ได้มีโอกาสไปพบปะกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็
คล้าย ๆ กันครับ ปัญหาตอนนี้ก็คือคล้าย ๆ กัน คือเรื่องของเวชภัณฑ์เรื่องของการให้บริการเรื่อง
ของการบรรจุแต่งตั้ง โดยเฉพาะท่านผู้บริหาร ท่าน ผอ.ที่สอบได้ก็ยังได้ทำงาน อันนี้ก็คือในส่ วน
ของ รพ.สต. ก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกด้วยครับในเรื่องของ รพ.สต. คือถ้าเป็น 
ไปได้ผมว่า ถ้าท้องถิ่นในระดับท้องที่ต่อไปถ้าเขามีศักยภาพพอ จริง ๆ ผมเห็นด้วยนะครับกับ 
การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลกันเอง จัดการกันเองโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพก็ให้ท้องถิ่น  
ในพ้ืนที่ดูแลกันเอง เพราะฉะนั้นถ้า อบต. ไหนก็ดี ถ้าเทศบาลไหนก็ดีที่มีศักยภาพพร้อม ทาง อบจ. 
น่าจะแบ่งเบาภาระลงไปบ้างก็น่าจะดีนะครับ แต่ไม่ทราบว่ามันจะไปขัดกับระเบียบขั้นตอนการ
กระจายอำนาจตรงนี้หรือไม่ แต่ถ้ามันทำได้อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะช่วยให้ท้ องถิ่น 
ในระดับพื้นที่และผมก็เคยถาม รพ.สต. ถามคุณหมอ ถ้าใจจริงเขาก็อยากอยู่กับท้องถิ่นระดับพื้นที่ 
เพราะว่าการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงที  
ก็อยากจะให้ดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ ท้ายที่สุดนะครับก็คือว่าการทำงานผมคิดว่ าท่านนายกเองท่านมี
ความตั้งใจที่จะมาทำงานให้กับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ก็ต้องอาศัยพวกเรา อาศัยภาคีเครือข่าย 
อาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกับงบประมาณจากหลาย ๆ ส่วนที ่จะเข้าไปเติมเต็มก็คงจะทำให้  
การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดของเราดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนในลำดับต่อไป ก็ขอ
อนุญาตใช้วาระอ่ืน ๆ สะท้อนปัญหาแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ เชิญท่านเจษฎา แสนบุญมี ค่ะ 
นายเจษฎา  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายเจษฎา 

แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ เขต 3 ท่านประธาน
ครับ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายก ขอบคุณท่านนายกที่กรุณาลงพ้ืนที่ตำบลหินกอง 
ชาวบ้านโทรหาแต่พอ สจ. ไม่ว่างต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้ไปต้อนรับท่านนะครับ ท่านนายกครับ
ถนนช่วงบ้านหินกองที่จะเข้าตัวเมืองเป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างเยอะ ถ้าเป็นไปได้อยากขอความ
อนุเคราะห์ท่านนายกช่วยพิจารณาเร่งด่วนนะครับ ถ้าถนนเส้นดังกล่าวชนกันเป็นคอนกรีตลาดยาง
ทั้งหมดขั้นตอนต่อไปก็คือหน้าที่ของ สจ. ก็คือกำนันเต่านะครับ ท่านประธานก็จะจัดเปิดให้ 
ท่านนายกไปพบปะพ่ีน้องโดยใช้งบประมาณส่วนตัวนะครับ ไม่เก่ียวกับท่านนายกนะครับ ส่วนเวลา
ท่านไปก็แล้วแต่ท่านจะเมตตา เพราะเคยทำมาแล้วนะครับหมดเป็นแสน ขอบคุณครับท่านประธาน
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่าน สจ. ถาวร  ตรีบุญเมือง ค่ะ 
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นายถาวร  ท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมถาวร ตรีบุญเมือง จากอาจสามารถ 
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรา ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมเองก็ต้องแสดงความเห็นใจ  
กับเพื่อนสมาชิกที่มีพื้นที่ติดลุ่มน้ำ โดยเฉพาะพี่น้องติดแม่น้ำชี ไม่ว่าพี่น้องอำเภอจังหาร พี่น้อง
อำเภอเชียงขวัญและอีกหลายอำเภอและพี่น้องติดแม่น้ำมูลโดยเฉพาะพี่น้องอำเภอโพนทราย  
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมานั้นหลังจากน้ำลดเราต้องบูรณาการ
ซ่อมแซมถนนโครงสร้างเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา แต่ที่พื้นที่ที่น้ำ  
ไม่ท่วมขัง โดยเฉพาะช่วงนี ้เป็นช่วงจะเข้าฤดูหนาวลมกำลังมาถนนกำลังแห้งพื ้นที ่ในความ
รับผิดชอบของอำเภออาจสามารถผมฝากท่านนายกไม่ว่าถนนสายบ้านยางเฌอ-บ้านจิก ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเราและถนนเส้นบ้านหนองเรือ -หว่านไฟ 
อย่างไรก็ตามก็ต้องฝากท่านนายกช่วยกำชับให้ฝ่ายช่างให้เข้าไปซ่อมแซมดูแลให้กับพ่ีน้องประชาชน 
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมเองได้นั่งฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก ขออนุญาตที่เอ่ยนาม
จากอำเภอโพนทราย ท่านประไพ ศรีสัจจา เห็นใจท่านนะครับ ท่านบอกว่าเป็นร้อยปีแล้วก็ยัง 
ไม่เคยเจอ ผมเองมีโอกาสได้ผ่านไปก็เหมือนที่ท่านว่า อย่างไรก็ตามฝากท่านนายกอีกประเด็นหนึ่ง
หลังจากน้ำลด เมื่อสักครู่ท่านประไพได้บอกอภิปรายว่าถนนโครงข่ายของ อบจ. เป็นถนนลาดยาง 
ถ้าน้ำขังพังเร็ว อยากจะให้ท่านนายกเปลี่ยนใหม่ในโอกาสข้างหน้าให้เป็น คสล. เพื่อจะรับน้ำได้  
ไม่พังเร็ว ถ้าเป็นลาดยางอย่างสักครู่ท่านประไพได้อภิปรายว่า  ถ้าเป็นถนนลาดยางน้ำขังสัปดาห์
สองสัปดาห์ก็พัง แต่ถ้าเป็นถนน คสล. มันจะทนไปได้อีกนาน อย่างไรก็ตามฝากท่านนายกเพ่ือดูแล
ทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกราบขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านกิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ค่ะ 
นายกิติศักดิ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับ 

กระผมกิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากเขตเลือกตั้ง
อำเภอโพนทอง ในระเบียบวาระอื่นๆ นี้ ก็อยากจะขอเวลาสภานิดเดียวนะครับ ตามที่ฝ่ายบริหาร
โดยการนำของท่านนายกเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ ได้แถลงนโยบาย 6 ด้าน ครอบคลุมทุกด้านนะครับ 
ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิต สาธารณสุข การเกษตร สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน ท่องเที่ยว กีฬา 
และการศึกษา ผมอยากจะฝากในเรื่องของการศึกษา ตามที่ท่านบุญเลิศได้นำเรียนที่ประชุมว่า  
เรามีโรงเรียนถ่ายโอนมา 3 โรงเรียนและโรงเรียนกีฬาที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดตั้งขึ้น 
สิ ่งที ่ผมนำเรียนต่อไปคือข้อเท็จจริงว่า ในฐานะซึ ่งผมทำหน้าที ่เป็นประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลโพนทอง พอในรอบปีท่านผู้อำนวยการก็จะนำผลงาน
นักเรียนที่จบ ป.6 มาว่า สอบเข้าห้อง Gifted โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้กี่คน โรงเรียนสตรีศึกษา
กี่คน ห้อง Gifted โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาคมได้กี ่คน สิ่งหนึ่งที่ผมเกิดสะกิดใจเพราะว่า  
ท่านผู้อำนวยการนำเรียนว่า เรามีนักเรียนของเราซึ่งจบ ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทองไปสอบเข้า
โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ถ้าเป็น 20 ปีก่อน ผมจะ  



26  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

ไม่ติดใจเลย ถ้า 20 ปีก่อน เราต้องยอมรับว่านักเรียนของเราบางคนเรียนหนังสือไม่เก่งแต่มี
ความสามารถทางด้านกีฬา ผู้ปกครองอยากส่งเสริม คุณครูอยากส่งเสริมต้องส่งไปโรง เรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ในปัจจุบันเรามีโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น ของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว แต่นักเรียนของ
โรงเรียนอนุบาลโพนทองยังไปสอบเข้าโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี มันเลยเป็นเรื่องท่ีน่าคิดว่า 
หรือว่าการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นของเรามันไม่ทั่วถึงเหรอ ผมคิดว่า ผลการ
เลือกตั้งที่ผ่านมาท่านเศกสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง คนที่น่าจะดีใจที่สุดคือ ผู้อำนวยการโรงเรี ยนกีฬา
ท้องถิ่น เพราะว่าท่านมีพื้นฐานเป็นนักกีฬา ผมเชื่อว่าถ้าท่านเอาดีทางด้านกีฬา ท่านเป็นนักกีฬา
ทีมชาติ นักกีฬาฟุตบอลแล้วนะครับ แต่ท่านเอาดีทางด้านการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคความหวังใหม่ ตอนอายุ 25 ปี ท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬา ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผม
อยากจะฝากกับท่านในการปรึกษาหารือกับโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นว่า เราจะทำยังไงนักเรียนที่จบจาก
โรงเรียนอนุบาลโพนทองเป็นนักกีฬาฟุตบอล ซึ่งถือว่ามีฝีเท้ายอดเยี่ยมที่สุด ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อนาคตเขาอาจจะติดทีมชาติก็ได้ ถ้าเขาติดทีมชาติเขาเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่เขาจบโรงเรียน
กีฬาชลบุรี มันน่าอายไหมล่ะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากท่านว่า เป็นไปได้ไหมเราประสานกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขตว่า นักกีฬาที่เก่งๆ เพราะเขามีตั้งแต่ระดับกีฬาสี กีฬากลุ่ม  
มากีฬาของเขตพื้นที่การศึกษา เราจะรู้เลยว่านักกีฬาของเขตพื้นที่การศึกษา กีฬาประเภทตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล หรือหลายชนิดกีฬา เขตพื้นที่การศึกษาเขาจะรู้เลยว่า นักกีฬาคนนี้มีแวว 
เป็นไปได้ไหมว่า ในเมื่อเขาเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว เรามีโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น เราให้ทุนเขาเลย 
ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่า เปรียบเทียบนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ผมคิดว่า ถ้าสมมุติว่า
โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นเรามีทุนให้เขา ผมว่าเขาไม่อยากไปไกลหรอกครับ เขาได้เรียนโรงเรียนใกล้
บ้านด้วย อนาคตเพื่อเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติ เผื่อเขาไปได้เหรียญทองซีเกมส์ เผื่อเขาไปได้เหรียญ
ทองโอลิมปิก ก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด และอีกอย่างหนึ่งอยากฝากกับท่านนายกว่า รากฐานของ
บ้านคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา อยากให้ท่านมุ่งเน้นในเรื่องของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมา 
ในปัจจุบันหลายโรงเรียนมุ่งเน้นในเรื่องของ IQ (Intelligence Quotient) หรือความฉลาดทางด้าน
สติปัญญา แต่ในปัจจุบันนี้นอกจากในเรื่องของความฉลาดทางด้านสติปัญญาแล้ว เราต้องพูด 
ในเรื่องของ EQ หรือความฉลาดทางด้านอารมณ์ ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่า บางคนเรียนสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้ไปเรียนแพทย์ ปี 3 ปี 4 โดดตึกฆ่าตัวตาย ถามว่ามีความฉลาดทางด้านสติปัญญา
ไหม มีความฉลาดทางด้านสติปัญญา แต่ไม่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ ไม่มีความฉลาดทางด้าน 
EQ (Emotional Quotient) และปัจจุบันในฐานะผมซึ ่งทำหน้าที ่เป็นประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผมพูดตลอดเราต้องการนักเรียนของเราที่เรียนเก่งด้วย เป็นคนดีด้วย เราต้องพูด  
ในเรื่องของ MQ (Moral Quotient) การสร้างระบบของคุณธรรม ก็อยากจะให้ท่านนายกมุ่งเน้น
ในเรื่อง IQ EQ และ MQ เพราะว่าเป็นปนิธานสูงสุดของทุกโรงเรียน ที่เราจะต้องส่งเสริมให้
นักเรียนของเราเป็นผู้ซึ่งถึงพร้อมด้วยความรู้ ความดี และความประพฤติที่ดี ก็ฝากกับท่านนายก
ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านแทนรัฐ  สุจารี ค่ะ 
นายแทนรัฐ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อย่างแรกขอแสดงความยินดี

กับท่านฝ่ายบริหารทุกท่านนะครับ ที่ได้เข้าบริหารในครั้งนี้ ปัญหาในหลายๆ ส่วนที่ผ่านมา ในช่วงที่
ผ่านมายังไม่มีฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นรักษาการท่านปลัด ก็มีหลายๆ เรื่องในส่วนพ้ืนที่ของผม สจ.แทนรัฐ  
สุจารี สจ.อำเภอหนองพอก เขต 2 ซึ ่งในพื ้นที ่ผมจากการที ่ได้ร ับฟังนโยบายของท่านายก  
ที่กล่าวไว้ทั้ง 6 ด้าน ของผมมีสนใจในข้อ 4 ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญหาทางด้านท้องถิ่น 
ซึ่งในพื้นที่ของผมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาตินะครับ มีภูเขา  
มีเจดีย์ หลักๆ ถ้าทุกคนพูดถึงกันคือ พระมหาเจดีย์ชัยมงคลของหลวงปู่ศรี มหาวิโร ซึ่งเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทุกคนเข้าไปสักการะกราบไหว้กันตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ 
สงกรานต์ หลายๆ ช่วงนะครับ ทุกช่วงเทศกาลจะมีรถเยอะมาก ซึ่งในโดยส่วนตัวของผมอยากฝาก
ท่านนายกว่า อยากให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในอำนาจบทบาทของ อบจ.เรา ที่ผ่านมาผมทราบ
มาว่ามีอาคารของ อบจ.ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเจดีย์ชัยมงคล เท่าที่ทราบมามีปัญหาในหลายๆ ส่วน
เพราะพื้นที่ตรงจุดนั้นเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นปัญหาในหลายๆ ส่วน
ตั้งแต่ช่วงแรก ช่วงนี้ทราบข่าวมาเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยได้ขออนุญาต  
ใช้พื้นที่ในด้านหน้าของเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอาคารของ อบจ.เราไปสร้างเป็นศูนย์ OTOP ตอนนี้
ถือว่ามีความเสื่อมโทรมไปมากพอสมควรในหลายๆ ส่วน ผมก็อยากให้ท่านนายกได้มีโอกาสนำเรื่อง
ที่ผมได้แจ้งเบื้องต้นว่า ทาง อบจ.เราจะมีอำนาจหรือบทบาทอะไรที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คน
ทั้งจังหวัดการเชิดชูและเป็นการท่องเที่ยวระดับประเทศต่อไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากฝาก  
ก็คือ ทุกคนทราบดีครับว่า จังหวัดร้อยเอ็ดเรามีหอโหวด เป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด
ร้อยเอ็ด โหวด โดยพื้นฐานสร้างมาจากคนอำเภอหนองพอกนะครับ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติอยู่
อำเภอหนองพอกเราชื่อ อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์  ประทุมสินธุ์ เป็นคนริเริ่มการสร้างเครื่องดนตรี
โหวดตัวนี้นะครับ ในอำเภอหนองพอกก็ถือว่า มีการท่องเที่ยวและมีเงาของโหวดเป็นที่รู้จัก ก็อยาก
ฝากท่านนายกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายๆ อย่าง ส่วนเรื่องทางด้านกีฬา ผมก็มองไว้ว่า 
ด้านกีฬาท่านนายกก็มีความเก่งกีฬาฟุตบอลและกีฬาหลายๆ อย่าง ในตัวอำเภอหนองพอกเด็กๆ 
นักเรียนหลายคนก็ชอบในกีฬาฟุตบอล ซึ่งผมมองว่า เราจะไปแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ก็อยากฝาก
ท่านนายกถ้าเป็นไปได้ในอำนาจ อบจ. ถ้ามีการจัดแข่งขันหรืออะไรเหมือนอยู่ที่ อบจ.ขอนแก่นมี
การส่งเสริมด้านกีฬา มีงบประมาณส่งเสริมตลอด ให้เด็กๆ ได้ออกจากยาเสพติด ในหลายๆ เรื่อง 
อุปกรณ์กีฬาหรือว่าไฟต่างๆ ที่พอที่จะสนับสนุนได้ อันนี้ก็อยากฝาก เพราะผมเชื่อว่า กีฬา 100% 
เอากีฬาเข้าไป อาจจะมี 20% หรือ 30% ออกจากยาเสพติด ในส่วนนี้ก็อยากฝากท่านนายกนะ
ครับ อีกเรื่องหนึ่งอยากจะพูดถึงคือเรื่องน้ำท่วม ตอนนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางโพนทราย
และอำเภอที่ใกล้เคียงอำเภอน้ำท่วม ที ่เราพูดกันมาตลอด มีแต่การแก้ไขปัญหาในเรื ่องของ 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่เราไม่มีการวางแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวเลย สำหรับตัวผมก็
อยากเสนออยากฝากว่า ในจังหวัดเรามีหน่วยงานหลักหลายหน่วยงาน เช่น ป้องกันฯ อุตุนิยมวิทยา 



28  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

หรือประเทศเราหลักๆ ก็คือ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์กรมหาชน) ผมขอเสนอแนะว่า จริงๆ แล้วประวัติที่ผ่านมาน้ำท่วมยุคที่ผ่านมามีโพดุลหนกัสุด  
ทั้งจังหวัดหนักจริงๆ ตอนนี้ก็จะเป็นอำเภอโพนทรายหรือว่าเขตอื่นๆ ที่มีน้ำท่วม เรื่องอุปกรณ์ของ 
อบจ.ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเรามีการเตรียมการรับมือโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลัง ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีใหม่ๆ เอาเข้ามาขอทำ MOU ร่วมกันเอาแผนที่เข้ามาดู มาซ้อนทับกันดูว่ามันท่วมถึง
บ้านไหนบ้าง เพราะเดี๋ยวนี้แผนที่มันมองเห็นถึงหลังคาบ้านคนแล้วนะครับ มันเยอะแล้วนะครับ  
ผมมองว่าเอาแผนที่ตัวนี้เข้ามา แล้วมาวางแผนดีกว่า เพราะว่าในส่วนงบประมาณที่ท่านนายก 
พูดถึง 20 กว่าล้านบาท หรือว่าเราจะมีถึง 100 ล้านบาท ก็จริง แต่ถ้ายังมีแค่การมาซื้อถุงยังชีพ  
อันนี้ก็เป็นการช่วยเบื้องต้น แต่ถ้าเราเอาแผนตัวนี้มาวางแผนไว้ 3 ปีข้างหน้า ผมเชื่อว่าถ้าน้ำท่วม
ขึ้นมาอีก เรายังพอกะเกณฑ์ได้ว่า น้ำจะถึงอำเภอไหน ตำบลไหน หรือถึงหมู่บ้านไหน ยังพอที่จะ
เตรียมตัวทัน เพราะว่าฤดูฝนมันก็มีชัดเจนอยู่แล้ว ภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าจะลม
มาหรือว่าน้ำหนุนมา หลักๆ ตามที่ท่าน สจ.ประไพได้กล่าวมา ซึ่ งพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่น้ำหนุน 
ผมคิดว่า อันนี้จะเป็นแผนใหญ่ที่ท่านนายกจะต้องส่งไปถึงฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
งบประมาณใหญ่ในการจัดสรรน้ำ เชื่อว่า ส.ส.จังหวัดเราก็กำลังผลักดันเรื่องนโยบายการจัดการ  
ลุ่มน้ำเสียวหลายๆ อย่างอยู่ ซึ่งเป็นงบประมาณหลายพันล้านบาท ผมมองว่า ถ้าแกะเอาจุดที่เป็น
ของจังหวัดเรา ซึ ่งเป็นทางน้ำผ่านแล้วกันจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในเบื้องต้น อันนี ้ผมก็อยาก 
กราบเรียนว่า ลองนำเทคโนโลยีภาพถ่ายมาใช้ดูในการบริหารจัดการเพื ่อที่จะบริหารจัดการ 
ในระยะเวลาแค่ 4 ปี เราจะแก้ไขอย่างไรต่อไปครับ ขอกราบเรียนให้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณข้อมูลและการสะท้อนปัญหาจากท่านสมาชิกสภาหลายๆ ท่านนะคะ เรียนเชิญท่านนายก
ได้ชี้แจงในที่ประชุมค่ะ เรียนเชิญค่ะ 

นายกฯ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้อง  
ขอแจ้งข่าวดีให้ทุกท่านได้รับทราบ จากเมื่อวานที่ผมลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องที่พนังลำน้ำชีที่อำเภอ  
เสลภูมิมันขาดนะครับ เมื่อวานผมไปตั้งแต่ 7 โมงเช้า กลับ 5 โมงเย็น จนท่าน สจ.นราภรณ์ บอกว่า 
ผมบ้างาน ขอแจ้งข่าวดี เมื่อสักครู่ได้โทรศัพท์ประสานกับทางท่านนายกสกล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาเลิง บอกว่าตอนนี้เราอุดน้ำสำเร็จแล้ว ไม่ไปทำความเสียหายให้กับพี่น้องใน 4 ตำบล
ทางของอำเภอเสลภูมิ เราได้รับการประสานงานกันหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของเรา ท่าน ผอ.ทรงยศ ผอ.นัฐศักดิ์ ก็ทุ่มเทไปช่วยกันเอาเจ้าหน้าที่ไปช่วยกัน
จนแก้ไขปัญหาสำเร็จก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับพี่น้องชาวอำเภอเสลภูมิ 4 ตำบลที่ประสบปัญหา  
ต่อข้อเสนอแนะจากท่าน สจ.หลาย ๆ คน ผมก็มองดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องถนนหนทาง ท่าน สจ. 
เจษฎา ท่าน สจ.บุญเลิศ ท่าน สจ.ถาวร ก็ห่วงใยในเรื่องถนนหนทางก็ขอกราบเรียนว่า  อย่างที่ผม
ได้นำเรียนทุกท่านไปว่า ด้วยที่เรามีงบอยู่จำกัดผมก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุด โดยจะพยายาม
แก้ไขปัญหาในส่วนที่สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนไหนที่ผมได้ไปลงพ้ืนที่
ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมได้ไปมาหลายที่และได้ไปกับท่าน สจ.ตุลธร ที่คำพอุง 
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ถนนสามพันโบกที่ว่านะครับ ก็จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื ้องต้นไป ส่วนที ่สุวรรณภูมิ  
ที่โพนละมั่ง ได้ทราบจากท่าน ผอ.นัฐศักดิ์ว่า จะลงพื้นที่ในวันอาทิตย์หน้าช่วงอาทิตย์หน้าก็จะไป
แก้ไขปัญหาให้พี่น้องที่โพนละมั่งทุกท่านนะครับ ถ้าท่านมีพื้นที่ตรงไหนที่อยากให้ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเข้าไปดำเนินการหรือมีเรื่องอะไรที่อยากให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พร้อมกับผู้บริหารก็ยินดีนะครับ เพราะเสียงสะท้อนเสียงบอกกล่าวของพวกท่านคือปัญหาของ  
พี่น้องประชาชน พวกผมในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พร้อมที่จะทำงานให้พวก
ท่านแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ท่าน สจ.กิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ ท่านมีความใกล้ชิดกับ
สถานศึกษาเพราะท่านเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาโดยตลอดก็ถือว่า  
เป็นเรื่องที่ท่านให้คำแนะนำข้อเสนอแนะดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นกีฬา อบจ.  
ของเราขอใช้คำว่า ผมเองเติบโตคุ้นเคยกับสนามกีฬากลางมาตั้งแต่ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2530 และจนดู
ในพื้นที่ตรงนั้นจนมีโรงเรียนกีฬา อบจ. เกิดขึ้นมา ถามว่าปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงเรียนกีฬา อบจ. 
ผมทราบไหม ผมทราบผมเห็นปัญหาทุกอย่าง หลังจากนี้ไปหลังจากที่แถลงนโยบายเสร็จแล้ว   
ผมจะไปดูในรายละเอียดและจะแก้ไขปัญหาที่ผมทราบมา เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนที่มาเรียน
หนังสืออยู่ที่โรงเรียนกีฬาเราประสบความสำเร็จอย่างที่พวกเราตั้งใจไว้ คนร้อยเอ็ดของเราเป็นคน
เก่งกีฬา ลูกหลานเราหลายคนบางคนอย่างที่ท่าน สจ.กิติศักดิ์ บอกว่าไปเข้าโรงเรียนกีฬาที่ชลบุรี 
หลายคนก็รู้ครับผมทราบอยู่ลูกหลานชาวจังหวัดร้อยเอ็ดหลายคนที่ผมคาดหวังตั้งใจบอกว่า เรียนที่
โรงเรียนกีฬาและต่อยอดต่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับกีฬาในจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา แต่ปรากฏว่า ต้อง
ไปเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่ืน แล้วไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอ่ืนแทนที่จะเป็นจังหวัดบ้านเกิด
ของตัวเองก็ถือโอกาสนี้ ต่อไปจะเข้าไปแก้ไขปัญหาในส่วนที่ผมได้รับทราบมาครับ ส่วนท่าน สจ.
แทนรัฐ สุจารี ในพื้นที่ของท่าน ท่านคุ้นเคยและมาพูดกับผมบ่อยครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองพอก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบที่ท่านดูแลอยู่เจดีย์ชัยมงคลและ  
ร้าน OTOP ขอเรียนอย่างนี้ว่าร้าน OTOP มีพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านในช่วงที่หลังจากเลือกตั้งแล้ว
โทรศัพท์มาหาผมพอหลังจากที่ทราบว่า ผมได้รับการเลือกตั้งอยากให้ผมไปเยี่ยมและไปดูที่อาคาร 
OTOP ของ อบจ.ของเราที่เจดีย์ชัยมงคล ผมว่าจะหาโอกาสไปดูอีกครั้งหนึ่ง ตอนแรกตั้งใจว่า  
ก่อนจะประชุมเพื ่อแถลงนโยบายจะชวนสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่านไปพบปะพูดคุยกันอยู่ที่ 
ผาหมอกมิวายแต่เนื ่องจากว่าด้วยสภาวะที่อยู ่ในช่วงที ่พี ่น้องประชาชนประสบปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องอุทกภัย  ผมเกรงว่ากลัวภาพมันจะไม่เหมาะก็เลยยุติเรื่องโครงการนี้เหมือนกับว่า  
พ่ีน้องประชาชนอยู่ลำบากอยู่ในภาวะสงครามเราจะไปชื่นชมดอกไม้อยู่มันคงไม่ใช่ ก็เลยขออนุญาต
ว่า ไม่ได้นัดพวกท่านไปหารือกันก่อนมาประชุมทีแรกตั้งอย่างนั้นครับ ก็จะถือโอกาสไปเยี่ยมชม  
ที่ศูนย์ OTOP ที่ อบจ. ที่เราจะเชิญท่าน สจ.แทนรัฐ หรือว่าสมาชิกท่านใดสนใจก็ไปด้วยกันครับ  
ไปดูแล้วถือโอกาสไปไหว้พระเจดีย์ชัยมงคลด้วยกัน ส่วนเรื่องภาพถ่ายทางอากาศท่าน สจ.แทนรัฐ 
ก็พูดกับผมมาหลายครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีครับ ก็จะดำเนินการในโอกาสต่อไป ขอบคุณมากครับ  
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงปัญหาต่างๆ ที่ทางสมาชิกสภาได้สะท้อนมานะคะ ในวันนี้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้วนะคะ ซึ่งวาระสำคัญในวันนี้
คือ การแถลงนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องขอแสดงความยินดีดีใจกับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
คณะผู้บริหารทุกท่านนะคะ ในนามตัวแทนฝ่ายสภามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ และรู้สึกเป็น
เกียรติที่จะได้ทำงานร่วมกับท่านนายกและคณะผู้บริหารในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือ ให้พี่น้อง
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสุขและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาบริหารงานงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุมค่ะ  
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